



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25374

หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 20.85 Ad Value: 43,785

PRValue (x3): 131,355

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอลุยตรวจนมมีน 5 ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว

ดีเอสไอลุยตรวจนมมีน 5 ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมหลักเลี้ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยต่างด้าวที่พัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้คนไทยถือหุ้นแทน รวมทั้งกรรมการบริษัทก็ต้องร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่อาจมีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติในการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นมมีน) โดยได้กำหนดเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว, ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร, ธุรกิจขนส่งสินค้า และธุรกิจโฆษณา

ทั้งนี้การทำธุรกิจนมมีน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศในวงกว้าง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จะทำให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น กรมฯ จึงขอเดือนคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้นักต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจโดย

หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยต่างด้าวที่คนไทยถือหุ้นแทน รวมทั้งกรรมการบริษัทก็ต้องร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่อาจมีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติในการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นมมีน) โดยได้กำหนดเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว, ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร, ธุรกิจขนส่งสินค้า และธุรกิจโฆษณา

นายวุฒิไกรกล่าวว่า ผลการตรวจสอบตามแผนตั้งแต่เดือน พ.ย. 61 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว 4 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชาวต่างชาตินิยมลงทุนประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และกระบี่ โดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบธุรกิจ 69 ราย และออกหนังสือให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการลงทุน 91 ราย, จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบธุรกิจ 39 ราย และออกหนังสือให้จัดส่งเอกสารฯ 52 ราย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ตรวจสอบธุรกิจ 44 ราย และออกหนังสือให้จัดส่งเอกสารฯ 70 ราย, จังหวัดกระบี่ ตรวจสอบธุรกิจ 30 ราย และออกหนังสือให้จัดส่งเอกสารฯ 36 ราย.